



Chiếc áo tràng lam chắp vá  
Của một đời cơ cực vất vả  
Nhưng bà ơi, ắt hẳn tâm bà  
Là viên châu sáng nhất.

## THƯƠNG NGƯỜI ÁO LAM

Nơi đất khách con hướng về quê Cha đất Tổ  
Nhớ chùa xưa, lòng xao xuyên trong con;  
Con đã thấy:  
Đồng bào con, người áo trắng đơn sơ  
với tấm lòng thanh khiết.  
Họ là ai?  
là những người dân suốt đời vất vả với áo cơm,  
Không là lượt, nếp áo nhả chắp tay hướng về đấng Thế Tôn  
Cùng cầu nguyện cho thân tâm đều an lạc.  
Đằng sau cuối, cụ bà chiếc áo tràng lam chắp vá  
với bao nhiêu lỗ thủng chiu chằng đời cơ cực  
Bà quỳ đó nơi thiền môn thanh tịnh  
Theo lời kinh cùng tiếng mõ bỏ ưu phiền  
Dưới chân Đức Phật lòng thanh thản bình yên  
Tìm nương tựa nơi mưa nguồn diệu pháp  
Nơi đạo tràng bao người bạn đồng tu  
Trải tâm từ quên đi đời cơ cực  
Lòng kính thành dâng lên Đức Phật  
Nguyện trọn đời sống đạo,  
cho gốc lành thêm vững chãi  
Để ngày sau đời đơm hoa kết trái,  
Đàn cháu con khỏi phải sống đọa đày

Con ngồi đây sao nghe lòng thổn thức  
Quê Hương con sao vắng bóng tình người  
Đạo đức suy đồi, con người quên nguồn cội

Gần nửa thế kỷ trôi qua đất nước vẫn phân ly  
Bởi cầm quyền là những kẻ cuồng si!  
Bán lãnh thổ khiến dân lành sa vào cảnh làm than!  
Đồng bào con bao năm trời quen chịu đặng  
Chiến tranh dài trên khắp nẻo quê hương  
Nay gọi thanh bình sao toàn những đau thương?  
May thay trong sáu nẻo luân hồi  
Vẫn còn được ánh từ quang rọi chiếu  
Dù cam khổ nhưng đức tin tuyệt đối  
Lấy từ, bi, hỷ, xả thấm niêm vui  
Cầu cho tất cả nơi nơi đều an lạc  
Cụ bà ơi, bà là tấm gương trong sáng  
Áo vá vai khâu lại những tâm hồn,  
Đang rách nát bởi lòng tham và ích kỷ  
Con nhìn thấy Thế Tôn nụ cười trong hoan hỷ  
Trao cho bà nụ sen thơm ngát cả trời thương  
Con sụp quỳ đảnh lễ Đức Thế Tôn  
Ngài là bậc Giác Ngộ, bậc Minh Hạnh Túc  
là bậc Thiện Thệ, bậc Thế Gian Giải  
là bậc Vô Thượng Sĩ,  
là bậc Điều Ngự Trượng Phu  
là bậc Thiên Nhân Sư,  
là Phật, là Thế Tôn  
Ngài đã đến phá tan đời đau khổ  
Áo vá vai nhưng cả một tâm hồn  
Cầu cho cả chúng sanh thành Phật đạo

## TIÊU MAI

Kính mời đọc thêm những sáng tác khác của tác giả tại:

<http://www.vietnamvanhien.org/TieuMai.html>

[www.vietnamvanhien.net](http://www.vietnamvanhien.net)



An Lạc & Tự Chủ

**VIỆT NAM VĂN HIẾN**

[www.vietnamvanhien.info](http://www.vietnamvanhien.info)



TỦ SÁCH VĂN HIẾN ONLINE VỚI HƠN 8500 TÁC PHẨM